

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ

พุทธศักราช ๒๕๕๒

(ฉบับที่ ๒๒๖)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๒
นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ไว้เป็นเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ดังปรากฏ
รายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการดังกล่าวท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

จาตุรนต์ ฉายแสง

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรี

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ๒ วง ชั้นนอกมีเส้นรอบวง ๒ เส้น สีม่วง ชั้นในมีเส้นรอบวง ๓ เส้น สีเหลืองทอง ส่วนโค้งภายในด้านบน มีชื่อ "สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า "OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY, MINISTRY OF EDUCATION" ตัวอักษรสีม่วง คั่นด้วยรูปลายไทยสีเดียวกัน ภายในรูปวงกลม มีตราเสมอธรรมจักรอยู่ตรงกลาง แสดงถึงการมีความรู้คู่คุณธรรม มีลักษณะเป็นลายเส้นสีเหลืองทอง ประกอบด้วยลายเสมาตั้งบนบัลลังก์สิงห์ มีรูปพระธรรมจักรอยู่ตรงกลางใบเสมา ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



รูปแบบและลักษณะ

ตราเป็นแบบรูปอักษรย่อ ส.พ.ฐ. ซึ่งเป็นชื่อย่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล้อมรอบด้วยลายบัว บนพื้นสีเขียว

ความหมาย

ภายใต้รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง หน่วยราชการขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ เบื้องล่างเป็นแถบชื่อเต็มของสำนักงานฯ อักษรทองและขลิบข้างแถบทองพื้นเขียว อันเป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

บัวดอกขาวปลายกลีบชมพูบนพื้นสีส้ม หมายถึง ดอกบัวแทนความเจริญทางพุทธปัญญา และความมั่งคั่งทางการศึกษา สีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งโบราณถือเป็นวันครูผู้ประสิทธิ์วิद्याการ ให้แก่ศิษย์ ทั้งเป็นผู้จ้ควางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้องและมีคุณธรรม

ทั้งหมดที่เป็นสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการศึกษายังผลของการศึกษานั้นสู่การมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม ในการพัฒนาประเทศให้เจริญ



เครื่องหมายราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ลักษณะ

เป็นรูปวงกลม ชั้นนอกมีเส้นรอบวง ๒ เส้น ส่วนบนมีชื่อส่วนราชการเป็นภาษาไทยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส่วนล่างมีชื่อส่วนราชการเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ว่า OFFICE OF THE EDUCATION COUNCIL วงกลมชั้นในมีเส้นรอบวง ๒ เส้น ภายในวงกลมมีรูปเสมาธรรมจักร ฐานของเสมาธรรมจักรมีผ้าทิพย์ บนผ้าทิพย์มีดาว ๕ แฉก

ความหมาย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการที่ทำหน้าที่วางแผนและจัดทำนโยบายทางการศึกษา ซึ่งเป็นเสมือนหน่วยงานเสนาธิการทางการศึกษา

รูปเสมาธรรมจักร เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจผู้ที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ ได้ตระหนักว่าการอบรมให้ความรู้นั้นควรมีการอบรมคุณธรรมควบคู่ไปด้วย

รูปดาว ๕ แฉก หมายถึง ภารกิจ ๕ ประการของหน่วยงานเสนาธิการ อันได้แก่ การวางแผนการ ประเมินการ การให้ข่าวสาร การให้ข้อเสนอแนะ และการดูแล

ดาว ๕ แฉกอยู่ในฐานเสมาธรรมจักร หมายถึง การวางแผนการจัดการศึกษาที่ตინตั่นควรมีการบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ให้สอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับและในการอบรมให้ความรู้นั้นควรมีการอบรมคุณธรรมควบคู่ไปด้วย จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สมบูรณ์ได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ตามแนวคิดในการจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



เป็นตรารูปวงกลมสองวงซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ระหว่างวงนอกและวงในด้านบน มีอักษร “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษโรมัน “VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION” ภายในวงกลมด้านใน เป็นรูปเสมาธรรมจักรตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์ มีลายกนกเปลวประกอบอยู่สองข้าง ได้เสมาธรรมจักร เป็นรูปรัศมีเปลวพระพุทธรูป ได้บัลลังก์สิงห์มีอักษร “ ท. ศ. น. ม. ” ซึ่งย่อมาจากองค์ประกอบ ของอริยสัจ ๔ “ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค” หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ